

Thánh Kinh Báo



KÍP GIEO GIỒNG TIN-LÀNH!

«Người gieo đi ra để gieo giống mình... Hạt giống là đạo Đức Chúa Trời»

(Lu-ca 8 : 5-11)

CÓ cách nào tốt nhất, mau nhất để đem Tin-Lành cho vô-số linh-hồn chưa biết Chúa trong xứ này? Đó, vấn-đề quan-trọng chúng ta cần phải xem-xét. Trách-nhiệm này đè nặng trên vai những kẻ đã được cứu vì tin Đức Chúa Jê-sus. Còn gì rõ-ràng hơn lời Chúa phán ở Ê-xê-chi-ên 3 : 18— «Khi ta nói với kẻ dữ rằng : Mày chắc sẽ chết! — nếu người không răn-bảo nó, không nói với nó đừng khuyển nó từ-bỏ đường xấu để cứu mạng mình, thì người dữ đó sẽ chết trong tội-lỗi nó ; nhưng Ta sẽ đòi huyết nó nơi tay người.» Mang danh và theo gót Đấng Christ, chúng ta há chẳng nên tỉnh dậy, vâng theo mạng-lệnh cần-kíp của Ngài mà rao-giảng Tin-Lành khắp chốn?

Cuộc chiến-đấu bằng đức-tin mà Phao-lô nài-khuyên Ti-mô-thê xông vào, nay ta cũng còn phải xông vào với một tấm lòng sốt-sắng, mạnh-dạn do Đức Thánh-Linh dắt-dẫn. Ta phải làm thế nào để giảng đạo cho mười tám triệu người An-nam, ba triệu người Cao-miên, một triệu người Lào, và một triệu người thuộc về các bộ-lạc ở rải-rác trên núi cao, rừng rậm?

Ta há chịu thua ma-qui ? Tạ ơn Đức Chúa Trời, trong số 23 triệu dân trên kia, một số khá đông biết đọc. Đọc lịch-sử thế-giới, thấy sách in ngày nay truyền rộng hơn hết mọi thời. Tô-chức hần-hoi, công-kích kịch-liệt, quĩ dữ đã khéo dùng sách in để gây ảnh-hưởng khốc-hại. Một văn-chương hư-hoại kêu-gọi tình-dục, xui-giục phạm tội nặng và làm đổ máu, đã lan-tràn khắp xứ này. Tại sao chúng ta, sứ-giả của Vua Jê-sus, không dùng sức mạnh của sách in để đồn rộng Tin-Lành, cứu người khỏi ngu-dốt và tội-lỗi, hưởng lấy hạnh-phước đời đời?

Sách in trong tay Thánh-Linh Sách in là một phương-pháp giảng đạo công-hiệu hơn hết. Đức Thánh-Linh có thể dùng nó cũng như dùng tiếng người mà phán thẳng với tấm lòng tội-lỗi. Lời viết ra còn thấm-thía hơn lời nói. Đọc một câu thấy cảm-động, ắt sẽ đọc đi đọc lại nhiều lần, và bởi đó có hiệu-nghiệm hơn. Đức Thánh-Linh đã thi-hành chức-vụ một phần lớn nhờ sách in. Ở nhiều nước khác cũng như ở xứ này, các nhơn-viên bán sách của Thánh-thơ Công-hội đã gieo-rắc Lời Đức Chúa

Trời trước nhứt và bởi đó dọn đường cho các giáo-sĩ. Tám năm trước, ở hải-cảng Nagasaki, nước Nhật, một võ-quan thanh-niên đương dạo chơi trên chiếc tàu nhỏ, bỗng thấy mấy mảnh giấy trôi theo giòng nước. Lượm lên, thì là mấy trang Kinh-Thánh. Về sau ông mua một quyển Kinh-Thánh, kê-cứu, tin theo Đấng Christ và trở nên nguồn phước cho dân mình. Ta thường thấy cả một làng bỏ sự thờ-lạy hình-tượng mà quay về với Đức Chúa Trời trước khi có giáo-sĩ đến, chỉ vì đọc vài quyển Tin-Lành. Quả thật, «Lời của Đức Chúa Trời là Lời sống và linh-nghiệm» (Hê 4: 12).

Hãy ủng-hộ Nhà in của Hội Tin-
ơ - quan Lành đã sáng-lập ở Hà-
chung nội 25 năm nay, giữa hai
cuộc Âu - chiến. Nguyên Đức Chúa
Trời cứ dùng nhà in này rải ra hàng
triệu sách nhỏ và sách Tin-Lành cho
đến khi quĩ Sa-tan «bị bom, phải dời-
bỏ chiến-hào.» Nhà in cố sức xuất-
bản sách giải nghĩa đạo-lý, bán lỗ
vốn cho anh em tin-đồ nào sốt-sắng
vâng theo Chúa. Hàng chục vạn sách
nhỏ đã in xong, giá bán từ bốn hào
(giác, cắt) đến tám hào một trăm.
Nếu Đức Chúa Jêsus chưa tái-lâm và

có tài-chánh đầy-dủ, năm nay chúng
tôi còn định in nhiều gấp bội. Xin
hãy xem quảng-cáo trong số báo này.
Chúng tôi tin chắc rằng nếu mỗi tín-đồ
lo phần gieo giống, thì Cha trên trời sẽ
cho mùa gặt phong-phú. «Chớ mệ-
nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta
không trể-nải, thì đến kỳ, chúng ta sẽ
gặt» (Ga 6: 9). Chức-vụ suốt đời tín-đồ
là gieo giống Tin-Lành khắp mọi nơi.
Dẫu mình thấy kết-quả hay không,
thề nào cũng có mùa gặt đúng kỳ, vì
Đức Chúa Trời là thành-tín.

Gieo bỏ-l **đức-** Vậy, buổi sáng ta hãy
tin, sẽ gặt gieo giống Tin-Lành
nhều bằng cách phát sách đạo;
tối đến, cũng chớ ngừng tay. Chúng
ta không biết hột giống nào sẽ mọc
lên, thứ này hay thứ kia, hay là cả hai
thứ đều tốt như nhau. Đức-tin của
tất cả tín-đồ lập trên sự Đức Chúa
Trời bày-tỏ chính mình Ngài trong
Kinh-Thánh. Ngài đã truyền tinh-
thần của Ngài cho ta bởi một quyển
sách in bằng giấy, mực, một quyển
sách hữu-hình và chơn-chánh. Vậy,
chúng ta hãy sốt-sắng chia ơn xẻ phước
cho đồng-bào. Thi-giờ ngắn-ngủ,
Chúa đã gần rồi, ta hãy kịp làm trọn
chức-vụ! — T. K. B.